



บิดาเว็บโลก

ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก จะมีใครบ้างที่รู้ว่า ผู้ที่ประดิษฐ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโลก หรือที่เขาเรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ WWW นั้นชื่ออะไรเป็นใคร

ในปีนี้มีมีการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับรางวัลใหญ่ของโลกและเป็นรางวัลใหม่ที่เพิ่งมีกัน เรียกว่า มิลเลนเนียมเทคโนโลยีปี 2004 Millennium Technology Award 2004 ซึ่งคัดเลือกจากนักเทคโนโลยีที่โด่งดังทั่วโลก 77 คน โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคำขวัญที่ว่า แห่งความเป็นมนุษย์และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนถาวร

รางวัลในปี 2004 นั้นวิศวกรที่ชื่อ ทิมเบอร์เนอร์สตี Tim Berners Lee ผู้อำนวยการแห่งคณะกรรมการประชุมเวิลด์ไวด์เว็บได้รับคัดเลือกโดยมติเอกฉันท์ โดยที่องค์การแห่งประเทศฟินแลนด์จะได้ออบเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 40 ล้านบาทให้เป็นรางวัลด้วย

คุณทิมเบอร์เนอร์สตี นั้นเป็นผู้ประดิษฐ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ทั้วทั้งโลกได้สำเร็จ โดยเป็นผู้คิดค้นภาษา เอชทีที HTP เอชทีเอ็มแอล HTML และยูอาร์ไอ URI

โดยที่การประกาศเกียรติคุณของคุณทิม



เบอร์เนอร์สตีนั้นได้กล่าวถึงผลงานการคิดค้นของเขาไว้ว่า เครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือเว็บนี้ ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดรูปแบบใหม่ของเครือข่ายสังคมมนุษย์ ช่วยสนับสนุนความโปร่งใสในการทำงาน และประชาธิปไตย และยังเปิดทางให้เกิดการพัฒนาการจัดการด้านสารสนเทศและธุรกิจ

นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกาเองก็ยังได้ช่วยให้ประชาชน 3 ใน 4 ของประเทศได้มีโอกาสได้เข้าสู่ข่าวสารเพิ่มเติมด้านสุขภาพอนามัย

รางวัลนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองในวันที่ 15 กรกฎาคม

สิ่งที่ดีกว่าวิเทศในตัวของทิมเบอร์เนอร์สตี นั้นก็คือเขาเองได้เคยคิดที่จะพยายามจดลิขสิทธิ์ให้ผลงานเป็นความลับเพื่อจะได้ขายเชิงพาณิชย์เพื่อสร้าง

ให้ตัวเองรวยขึ้น แต่ในทางตรงข้ามก็ได้เปิดเผยผลงานด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าไปช่วยและปรับปรุงพัฒนาให้ได้ระบบที่ดีขึ้นตลอด

น้ำใจครั้งนี้ของเขาถือว่าเป็นสิ่งดีงาม จึงได้รับพระราชทานเป็นท่านเซอร์ Sir จากพระนางเจ้าเอลิซาเบธแห่งอังกฤษ เพราะแม้ว่าคุณเบอร์เนอร์สตีไปทำงานอยู่สหรัฐอเมริกามานาน แต่เกิดที่ประเทศอังกฤษ จึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

นักเทคโนโลยีแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีน่ายกย่องไม่มาก เพื่อสร้างความรวยให้ตนเอง แต่พยายามทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานให้ประชาคมโลกได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมเองก็สมควรเขียนให้คนไทยมีโอกาสทราบในหนังสือพิมพ์ไทยด้วย

ดร.บุญมาก สิริเนาวกุล
dr_boonmark@hotmail.com